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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งม 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เวลา/น. ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสามิตร  ทิพย์เนตร 09.00 ประธานสภา อบต. สามิตร  ทิพย์เนตร  
2 นางอุลัย   สีเทา 09.00 รองประธาน สภา อบต.      อุลัย   สีเทา  
3 นางสาวนงนุช  ค าแหล้ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2     นงนุช  ค าแหล ้  
4 นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ธนวัฒน์ แก้วประทุม  
5 นายอนนท์  เหล่าราช 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 อนนท์ เหล่าราช  
6 นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฎฐชัย  เจริญชัย  
7 นายสุจริต  ผาเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สุจริต ผาเนตร  
8 นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 เพ็ญศรี แสนประเสริฐ  
9 นายเอกภพ  ธรรมคุณ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เอกภพ ธรรมคุณ  

10 นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 น าโชค ศรีจันทเนตร  
11 นายชัยชนะ ชะนะบุตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ชัยชนะ ชะนะบุตร  
12 นายจ าเนียร  นนทศักดิ์ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จ าเนียร  นนทศักดิ์  
13 นายมงคล  โพธิจักร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 มงคล  โพธิจักร  

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

(ไม่มี) 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลิศชัย  สีหาวัด นายก อบต.ป่าไม้งาม เลิศชัย  สีหาวัด  
2 นายทักษิณ  ชัยราช รองนายก อบต.ป่าไม้งาม ทักษิณ  ชัยราช  
3 นายอ านาจ สามหาดไทย รองนายก อบต.ป่าไม้งาม อ านาจ สามหาดไทย  
4 นายทองแดง  ตอสกุล เลขานายก อบต.ป่าไม้งาม ทองแดง ตอสกุล  
5 น.ส.อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม 

รักษาราชการแทน อบต.ป่าไม้งาน 
อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  

6 นายสนอง  ปิ่นแคน ผู้อ านวยการกองช่าง สนอง  ปิ่นแคน  
7 นางไพจิตร  โพธิ์พนา ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ ไพจิตร  โพธิ์พนา  
8 นายสุรศักดิ์   ชัยศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สุรศักดิ์   ชัยศรี  
9 นายชยพล  ชารีกันณ์ หัวหน้าส านักปลัด ชยพล ชารีกันณ์  

10 นายสมเดช บ ารุงเอื้อ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมเดช บ ารุงเอ้ือ  
11 นางสาวยุทยา  แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ ยุทยา  แสนศรี  
12 นางสาววาสนา  ภูขาว นักทรัพยากรบุคคล วาสนา ภูขาว  



~ 2 ~ 
 

13 นางสาวพัฒนาวดี  ต้นสีดา นักจัดการงานทั่วไป พัฒนาวดี ต้นสีดา  
14 นายอิสระ  กุลยะณี นักวิชาการสาธารณสุข อิสระ กุลยะณี  
15 นางพิสมัย   เหล่าโกธา ผช.จพง.ธุรการ พิสมัย เหล่าโกธา  
16 นางสาวสาวิตรี พาดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน สาวิตรี  พาดี  
17 นางสาวน้ าผึ้ง  สุทธิอาจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   น้ าผึ้ง  สุทธิอาจ  
18 นางสาวพรสวรรค์ จะมี เจ้าพนักงานธุรการ พรสวรรค์  จะมี  
19 นางสาวจีราภรณ์ สุพันธะ   นักวิชางานคลัง   จีราภรณ์  ส ุ  
20 นายไพรัตน์ ฤทธิศักดิ์ ผู้ช่วยนักทรัพย์ฯ ไพรัตน์ ฤทธิศักดิ์  
21 นางสาวชญานุช วิระวรรณ์ ผู้ช่วยนักวิเคราห์ฯ ชญานุช วิระวรรณ์  
22 วาลิตย์  ขันขวา แม่บ้าน วาลิตย์  ขันขวา  

 
นางสาวนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา                                 เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้า

ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช  ค าแหล้ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ขณะนี้สมาชิกสภาทั้ง 13 ท่าน มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนท่านประธานสภาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ าป ีพ.ศ.2565 เรียนเชิญค่ะ 

     
เปิดประชุม เวลา ๐๙.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.                เรียนนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2565 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2565 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ  

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ทราบ 
ส าหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง  
แนะน าพนักงานที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

นางสาวสาวิตรี พาดี ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวน้ าผึ้ง  สุทธิอาจ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวพรสวรรค์ จะมี ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ  นางสาวจีราภรณ์ สุพันธะ  ต าแหน่ง นักวิชางานคลัง  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ขับเคลื่อนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่
ด าเนินการไปแล้ว คือ โครงการหินคลุกที่ด าเนินการยังไม่ถึง 100 % ก็ถือว่าแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี  

ในวันที่  22 กรกฎาคม 2565  กระผม  รองประธานสภา เลขานุการสภา ได้
มีโอกาสเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผน
ที่จะให้แต่ละต าบลบรรจุโครงการขนาดใหญ่ไว้ในแผน 5 โครงการของแต่ละต าบลที่เป็น
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โครงการเชื่อมต่อแต่ละต าบลและโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ท าไม่ได้อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู มีต าบลป่าไม้งามต าบลเดียวที่น าโครงการไปบรรจุไว้
ในแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู โครงการที่ 1 คือ เป็นโครงการรอยต่อ
ระหว่างต าบลขุดลอกหนองเบนตอนล้าง โครงการที่ 2 คือ ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
ใหม่โพธิ์ทอง ต.ป่าไม้งาม เชื่อมต่อ ต.หัวนา โครงการที่ 3 คือ ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
ป่าไม้งาม เชื่อมต่อ บ้านดินทรายอ่อน เชื่อมต่อ ต.หัวนา โครงการที่ 4 คือ ปรับปรุง
ถนนลูกรังเป็นลาดยางจากบ้านบุ่งบกเชื่อมต่อ ต.โคกม่วง  โครงการที่ 5 คือ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์สนามกีฬากลาง ต.ป่าไม้งาม บ้านใหม่โพธิ์ทอง มี 5 โครงการที่บรรจุไว้ในแผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะนั้นร่างแผนพัฒนาปี (2566-2570)ก็ขอฝากคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้ขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่ง เรียน....ท่านนายก คณะผู้บริหารมีเรื่องที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ..ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด  
นายก อบต.ป่าไม้งาม                       เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ   

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอขอบคุณทีมงานสมาชิก เจ้าหน้าที่  ที่ไป
ศึกษาดูงาน ต.นามะเฟือง และเทศบาลหนองแก โครงการ TO BE NUMBER ONE ก็
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพียงไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน ก านัน  รพ
สต. อสม.ก็เห็นความส าคัญของโครงการเพ่ือริเริ่มท าโครงการ  TO BE NUMBER ONE 

                        เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะมาบรรจุแต่งตั้ง บัญชีรอบที่ 5 เราโชคดี
ได้มาอีกต าแหน่งหนึ่ง คือ นักวิชาการเงินและบัญชี ของกองคลัง มาบรรจุ 1 ก.ย.65 
สืบเนื่องจากท่านประธานสภาเป็นตัวแทนไประชุมที่ อบจ. ทั้งนี้ต้องขอบคุณท่าน
ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา  เร่งเห็นความส าคัญของโครงการของ
แผนซึ้ งเป็นกรอบที่จะพัฒนาไปข้างหน้าทุกหน่วยงานต้องอาศัยแผนเป็นกรอบ
ด าเนินงานในการพัฒนา 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมอบให้เลขานุการสภาได้อ่าน

รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ.. 
นางนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและ
มติรับรอง 

นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               ตามที่เลขาสภา ได้อ่านรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว.. มีสมาชิก

สภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายการประชุมหรือไม่ครับ.. ถ้าไม่มี..ผมขอถามมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม ประจ าปี พ.ศ.2565 ขอมติครับ.. 

มติที่ประชุม   มีมติรับรอง       12  เสียง  
    ไม่รับรอง ๐      เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
                                        3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 

         3.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง คือ 

3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  
3.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ..ครับ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ขอ

เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าไม้งามพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

   หลักการและเหตุผล  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
แล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จึงขอ
เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.
2565 ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือจะได้ประกาศใช้ เป็นแนวทางการพัฒนา และใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป ขอเชิญ....ทางเจ้าหน้าที่ได้
น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ..ขอเชิญครับ 

นายชยพล   ชารีกันณ ์   
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภานายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอน าเสนอรายละเอียด

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2565 
  แผนงานเคหะชุมชน 
 1.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตรบ้านโคกน้ าเกี้ยง หมู่ 3 สาย 

ศพด.นาพ่อหนูผ่าน งบประมาณ 170,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02/1 
 2.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 จ านวน 

2 จุด งบประมาณ 350,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02/1 
 3.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลางเหนือ หมู่ 10 จ านวน 2 จุด งบประมาณ 

88,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02/1 
 4.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายวิชัย -นางอ้อม บ้านลาดกลาง 

หมู่ที่ 13 งบประมาณ 50,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02/1 
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  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน

ลาดใต้ หมู่ที่ 1 จ านวน 2 จุด งบประมาณ 350,000 รายละเอียดตามแบบ ผ.02 
 2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.(ชั้น3) ขนาด ศก.0.40 พร้อมบ่อพัก คสล.

ภายในหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 งบประมาณ 350,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ าเกี้ยง หมู่ที่ 3 สายรอบสระน้ า 
สาธารณะหนองฝ่ายน้อย งบประมาณ 180,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก พร้อมบดทับ จ านวน 2 สาย บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 350,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกพร้อมบดทับ จ านวน 2 จุด บ้านโนนนา
ดี หมู่ที่ 5 งบประมาณ 350,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 6.โครงการขยายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
50,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 จ านวน 2 จุด งบประมาณ 
200,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกพร้อมบดทับพร้อมว่างท่อ คสล.(ชั้น3) 
ศก.0.40.ม. จ านวน 2 จุด บ้านบุ่ งบก หมู่ที่  7 สายนาพ่ อชูชาติ หมั่นศรีพรม 
งบประมาณ 100,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 9.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 350,000 บาท  
รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูงภายในหมู่บ้านบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 
9 งบประมาณ 200,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ 9 สายบ้าน
ลาดเหนือ-บ้านลาดกลาง จ านวน 150,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 ถนนสายกลางเหนือ -บ้าน
ลาดเหนือ งบประมาณ 262,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก (พร้อมบดทับ)จ านวน 4 สาย บ้านโคก
ศรีเจริญ ม.11 งบประมาณ 350,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จ านวน 4 จุด บ้านใหม่
โพธิ์ทอง หมู่ 12 งบประมาณ 233,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 15.โครงการขยาย/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 สาย บ้านใหม่โพธิ์
ทอง หมู่ 12 งบประมาณ 117,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

 16.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 
13  สายบ้ านนายวิมล -บ้ านนางหอมจันทร์  งบประมาณ  300 ,000  บาท     
รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

  แผนงานสาธารณสุข 
 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณะธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  งบประมาณ 
60,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ผ.02 
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  แผนงานงบกลาง 
 1.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ   งบประมาณ 10,467,600 บาท

รายละเอียดตามแบบ ผ.02 
  แผนงานการศึกษา 
 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม งบประมาณ 1,044,725 บาท  
รายละเอียดตามแบบ ผ.02 

นายเอกภพ  ธรรมคุณ   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  กระผมขอสอบถามนิดหนึ่งเรื่องวัคซีนท าไมวัคซีนมีแต่หมากับแมวท าไมไม่มี

วัคซีนไก่ครับ ไก่ก็มาโรคติดต่อระบาดเหมือนกันตามชุมชนก็จะมีการเลี้ยงไก่ทุก
ครัวเรือนแต่วัคซีนไก่ไม่มีเลยครับ 

นายชยพล   ชารีกันณ์   
หัวหน้าส านักปลัด  ขออนุญาตชี้แจงส าหรับโครงการนี้เป็นโครงการตามพระปณะธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  แก้ไขปัญหาเรื่องพิษสุนัขบ้า
อย่างเดี๋ยวไม่ได้รวมสัตว์ประเภทอ่ืนครับ 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงขออนุญาตใช้ที่ประชุมครั้งนี้ขอมติจากสมาชิกทุกท่าน

ถ้าเห็นด้วยกับที่เจ้าหน้าที่เสนอขออนุญาต หากไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอ่ืนอีก 
กระผมจะขอมติรับรอง หากท่านใดเห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ขอมติที่ประชุม
ครับ 

มติที่ประชุม                           เห็นชอบรับรอง     12  เสียง 
    ไม่รับรอง     ๐      เสียง 
    งดออกเสียง     1  เสียง 
นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ล าดับต่อไป 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 
  วาระที่ 1 พิจารณาขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่า

ไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม หรือเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ..ครับ 
นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ขอ

เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม  เรื่อง   
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

  หลักการ 
  ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 เพ่ือจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและ
ชุมชน เป็นการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียที่ต้นทาง
และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
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  เหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

มาตรา 70 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง
ติดตั้งหรือจัดระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่ก าหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20(3)และมาตรา 44 
ควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพ่ือให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพของน้ า ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมมลพิษจากน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชนและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นโดยค านึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และ
การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบันในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติให้กระท าได้โดยการตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

นายชยพล   ชารีกันณ์   
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภานายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอน าเสนอรายละเอียด

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

                                                               ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
                                                    เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง 

การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย ประจ าอาคาร พ.ศ.2565 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  7) พ.ศ.2562 
ประกอบมาตรา 20(3)แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม และนายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
และค าสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้
ข้อบัญญัตินี้แทนข้อ   

                                                         ข้อ 4   ข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่ง  

ปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
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“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ า
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

“น้ าเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ าทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การ
ปรุงอาหาร การอาบน้ า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระท าอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น 

“ระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน”หมายความว่า  การท าระบบจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือนอย่างง่ายโดยท าการต่อท่อรับน้ าเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมัน
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งระบายน้ า 

“การระบายน้ า” หมายความว่า  การผันน้ า การปล่อยน้ า  การเทน้ า การสาด
น้ า หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า  

“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง  ล าราง  
คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืน แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็น
ของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่

แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและ
ไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ให้ด าเนินการขอ
อนุญาตในแบบก่อสร้างต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคารนั้น  

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ ามันหรือไขมัน
ในบ่ดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ตามปกติอยู่เสมอ 

ข้อ 8  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และ
พนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีก ไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ข้อ 9  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตาม
ความจ าเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพ
ของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา  พื้นที่เกษตรกรรม 
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ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้อธิบายการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.

2565 ให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ มีท่านใด สงสัย หรือมีความเห็นชอบ
แล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชุมชนแต่ละชุมชนการที่เจ้าของบ้านจะสร้างบ้าน อาคาร
บ้านเรือนต่างๆมีส่วนบังคับให้ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียและได้คัดแยกของเสียน้ า
ต่างๆออกจากครัวเรือนของตนเองไม่ไปสร้างความเดือดร้อนของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
และเป็นการดีที่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าได้มีบทบาทอ านาจเข้าไปตรวจสอบ การสร้าง
อาคารบ้านเรียนบางคนก็สร้างตามความพอใจตนเองไม่รู้ถึงความเดือดร้อนของผู้รวม
ชุมชนด้วยกัน  

นายเอกภพ  ธรรมคุณ   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมอยากให้ใช้ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554 ไปพร้อมกัน
เลยเพราะรถขนดินมาถมที่กลางหมู่บ้านถมดินสูงมากฝนตกน้ าไหลไปตามถนน ถ้าไม่ท า
รั้วก่อนที่จริงเรามีข้อบัญญัติเราใช้ได้แล้วอยากให้ฝ่ายบริหารประกาศใช้ไปพร้อมกันเลย
ครับ  

นายณัฎฐชัย   เจริญชัย 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13   เรียนประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อยากทราบข้อบัญญัติ 

2 เรื่องที่ผ่านสภาไปแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ประกาศใช้ที่ผ่านสภาชุดก่อนครับ การถม
ดินสร้างความล าบากแก่ชุมชนมาก คนจนน้ าก็ท่วมส่วนคนรวยก็ถมสูงขึ้นจะอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างไรถ้าไม่มีข้อบัญญัติก็ฝากทางสภาด้วยครับอยากให้ครอบคลุมไปถึงรถด้วยครับ
เพราะสร้างความเสียหายแก่ชุมชุนมากเขาได้เงินแต่เราเสียผลประโยชน์ปัญหานี้ถ้า
ปล่อยไปไม่จบสิ้นนะครับ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  กระผมอยู่ในห่วงพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้ง 2 เรื่องที่พูดถึงตัวที่เกี่ยวข้องพ่ีน้อง

ประชาชนก็ทั้งสองเรื่องครับทางท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่องของข้อบัญญัติก็เห็นความ
สอดคล้องกันท่านสมาชิกหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 มีแนวความคิดที่เหมือนกันถ้าวันนี้เห็นชอบ
ร่างส่งให้ท่านนายอ าเภอลงนามผมประกาศใช้ผมก็จะประกาศใช้ ทั้ง 3 เรื่องไปพร้อม
กัน ข้อบัญญัติเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554 ส่วนคนที่มีเงินก็ถมดินสูงเหมือนที่
ท่านสมาชิก หมู่ที่ 13 พูดไม่สนใจพ้ืนที่ข้างเคียงว่าน้ าจะไหลไปทางทิศทางไหนแกไ้ขใน
เรื่องสัญจรได้น้ าขังที่ไม่มีที่ไปจะแก้ปัญหาแบบไหนผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจน ผม
ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการบังคับใช้ ผมขอให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันให้มันเป็น
กิจลักษณะมีเหตุและผลไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างแม้กระทั้งผู้บริหารไม่ใช้ผู้บริหารไม่ดูแลพ่ี
น้องประชาชนแต่มีเหตุและผลที่ท าให้หล้าช้าข้อฝากนะครับ ขอบอกเลยว่าคณะ
ผู้บริหารชุดนี้เข้ามาพัฒนาแก้ไขปัญหาทุกด้านที่เรามีบทบาทอ านาจหน้าที่ที่จะท าได้
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และก็ฝากทุกท่านด้วยว่าในเรื่องต่างๆที่มันพอที่จะช่วยกันแก้ไขพัฒนาให้มันดีขึ้นกะทั้ง
เรื่องข้อบัญญัติ ทั้ง 3 เรื่องถ้าผ่านเราก็จะมีอยู่ 3 เรื่อง 

นายชยพล   ชารีกันณ์   
หัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับข้อบัญญัติตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเราได้ท าขึ้นมีอยู่ 2 

เรื่องที่ผ่านการเห็นชอบและได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติแรก เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2554  ได้ประกาศใช้ในเดือน  30 มีนาคม 2554 แต่ว่ารายละเอียดมีมากอยู่
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะท าส าเนาให้สมาชิกทุกท่านได้ไปตรวจสอบดูก่อนถ้าไม่ไปตามบริบทใน
ปัจจุบันสภาพเปลี่ยนแปลงไปก็จะมาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่านมติสภาในการ
ประชุมครั้งต่อไปซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติเกี่ยวกับบังคับใช้ใน
ข้อบัญญัตินี้ให้ท าเป็นค าสั่ง ข้อบัญญัติเรื่องที่สอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ.2563 มีการประกาศใช้แล้วเป็นข้อบัญญัติประกาศใช้ภายในต าบลของเรา
กระผมจะถ่ายส าเนาให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบทั้ง 2 เรื่องเพ่ือให้สมาชิกได้ไป
พิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือคงรูปเดิมไว้เพราะในข้อบัญญัติแต่ละเล่มจะ
มีบทลงโทษข้อบัญญัติจะมีการฝ่าฝืนจะมีการปรับรายละเอียดต่างๆหลายอย่าง ต้องขอ
ความร่วมมือการด าเนินการกับสมาชิก คณะผู้บริหารที่มีนโยบายชัดเจนกระผมก็จะ
เสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ในการบังคับใช้ต่อไป 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไปทั้ง 3 เรื่องนี้ 

นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม   เมื่อที่ประชุมได้พิจาณาและอภิปรายในร่างข้อบัญญัติพอสมควรแล้วขอให้ที่

ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม      
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565  หรือไม่ ขอมติที่
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

                                          ด้วยคะแนนเสีย     12  เสียง 
    ไม่เห็นด้วย     ๐      เสียง 
    งดออกเสียง     1  เสียง 
 

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ตามที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 ไปแล้วนั้น 
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา มีกรรมการท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอก็ถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ ผมขอมติประชุมคับ 

 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา 
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นายสามิตร ทิพย์เนตร 
ประธานสภาฯ/ประธาน   
คณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 เมื่อ
สภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติขอเปิดพิจารณา ครับ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ขอแปร
ญัตติถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม...ครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(12 เสียง) ให้คงร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 

                                         
 วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 
นายสามิตร ทิพย์เนตร 
ประธานสภาฯ/ประธาน   
คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 ได้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 1-2 แล้ว วาระที่ 
3 ขั้นเห็นชอบโดยตราเป็นข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้า
มีเห็นอันควร ผมขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก

ไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.2565 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าไม้งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร พ.ศ.
2565 และขอให้เสนอนายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูพิจารณาอนุมัติเป็นล าดับต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามท่านนายก

หรือเจ้าหน้าที่ หรือมีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภา..เชิญครับ.. 
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นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกทุก

ท่าน เรื่องของหมู่ 7 มีปัญหาเรื่องร่องระบายน้ าได้เอาท่อระบายน้ าลง 70% แล้วน้ าก็
ไม่ไหลอยากให้ทางกองช่างออกไปส ารวจหน่อยนะครับเพราะคงไม่ได้ระดับครับน้ าคงขัง
อยู่ในท่อถ้าปล่อยผ่านไปจะท าให้ปัญหาตามมาทีหลังจะให้เป็นบ่อเกิดลูกน้ ายุงลายผม
ขอฝากครับ   

นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่มีเสียงสะท้อนจากท่านสมาชิกหลายๆท่านที่มี

ความเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นโครงการหินคลุกบดทับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ
โครงการถนนลาดยางซึ่งมีเสียงสะท้อนจากประชาชนก็จะเป็นการด าเนินการหล้าช้าไม่
ทันท้วงทีส่วนกระผมก็อยากจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันดั้งนั้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้น าเสียงสะท้อนแต่ละโครงการ คณะผู้บริหาร ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบ  

นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  ครั้งประชุมประจ าเดือนครั้งที่แล้วท่านนายก  ผู้อ านวยการคลังได้รับปากว่าจะ

ใช้แก้ไขเกี่ยวกับงานประปากลัวท่านจะลืมทางชุมชนยังรอคอยข้อมูลปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน
ยังค้างค่าไฟอยู่ 6,000 บาทมีอยู่หลายครั้งที่ทางการไฟฟ้ามาทอดหมอแปลงก็อยากให้
ช่วยเร่งแก้ไขก็อยากถามถึงถนนลาดยางช่วงบ้านกลางเหนือ-บ้านโนนนาดีได้ด าเนินการ
ถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรศักดิ์   ชัยศรี 
ผู้อ านวยการกองคลัง            เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในคราว

ประชุมช่วงต้นเดือนปัญหาก็น าเรียนไปบางส่วนแล้วก็ขอชี้แจงไปพร้อมกันในกรณีการ
จัดหาเรื่องถนนลาดยางเส้นเล็กได้อนุมัติจากสภา 4 ล้านกว่าบาทครับวันนี้เป็นวันเสนอ
ราคาวันเสนอราคาก าหนดเป็นวันเดี๋ยวคือวันนี้พรุ้งจะเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลก็
จะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบการเสนอราคาแล้วตรวจสอบความถูกต้องทุก
อย่างแล้วก็จะประกาศผู้ชนะภายใน 5 วันนับถัดจาวันที่ 5 คือวันที่ 19  คือวันศุกร์นี้จะ
ประกาศผู้ชนะนับไปอีก 7 วันรออุธร การท างานตามระเบียบก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติ  ต้อง
ใช้เวลาท า E-bidding ต้องประกาศขาย ประกาศเชิญชวนขึ้นเวบไซต์ กล่าวโดยสรุป
โครงการแรกวันนี้ เป็นวันเสนอราคาพรุ้งนี้ เป็นวันเริ่มท างานคณะกรรมการที่จะ
ตรวจสอบเอกสารที่ผู้เสนอราคาน ามาเสนอรับรองผลงานตรวจสอบการมีผลประโยชน์
รวมกันหรือไม่เป็นกรรมการที่นายกแต่งตั้งจะได้ผู้ชนะคือไคร นับถัดไปอีก 7 วันก็เรียก
มาท าสัญญาก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับ ในส่วนโครงการตัวใหญ่เกิน 5 ล้านขั้นตอนการ
ปฎิบัติผมขอเสนอความเห็นชอบด าเนินการเนื่องจากมีงบประมาณเกิน 5 ล้านตาม
ระเบียบก็บังคับให้ต้องเพ่ิมขั้นอีกขั้นตอนหนึ่งคือการวิจารณ์ร่างของประชาชนทั่วไปใช้
เวลา 3 วัน คงลงประกาศวันจันทร์ครับ ประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์กรมบัญชีกรมอีก 
10 วัน ถัดจากวันที่ 10 จะเป็นวันเสนอราคา 1 วัน คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
อีก 5 วัน ถัดจากนั้นวันที่ 6 คือวันประกาศผู้ชนะ ถัดจากนั้นอีก 7 วัน คือยื่นรออุธรถึง
จะเรียกเข้ามาท าสัญญาได้หลักการท างานก็เป็นแบบนี้ ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
หน้างานก็จะด าเนินการต่อไปทั่วต าบลแล้วต่อไปก็เหลือขั้นตอนตรวจรับเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับจ้างการด าเนินงานก็จะเป็นไปตามนี้ 
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  เรียงความเดือนร้อนกิจการประปาของหมู่บ้านทางสมาชิกที่เป็นตัวแทนได้
น าเสนอทางกองช่างก็ได้ด าเนินการที่จะเพ่ิมงบประมาณเพ่ิมอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่จะใช้ใน
ระบบกองช่างจะโอนเงินเหลือจ่ายมาใช้ก็คงจะเป็นไปได้ในงบนี้ถ้าจะจัดหาไม่ทันก็จะกัน
งบไว้ก็คงไม่ไปเปียดในงบปี 2566 ในขั้นตอนการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ก็น าเรียน
ท่านประธานได้รับทราบ ทุกคนก็เร่งด าเนินการอยู่ ผมก็มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
กิจการประปา ซึ่งคณะบริหารที่ต้องระวังเพราะโดยปกติกิจการประปาหมู่บ้านท้องถิ่น
ในรูปแบบ อบต.ตามกฎหมายจัดตั้งก็ยังไม่เอ้ือร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะให้ อบต.เข้าไป
รับผิดชอบในกิจการประปาตามหมู่บ้ าน ยกเว้นมี เหตุผลความจ าเป็น เกินขีด
ความสามารถของกิจการประปานั้น กิจการบริหารตามหมู่บ้านไม่มีการท าบัญชี ไม่มี
รายงานทางบัญชีมาเสนอ แต่ว่าคณะผู้บริหาร สมาชิกก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความเดือน
ร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าระเบียบไม่ได้เอ้ือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นว่าจะท าได้
ทุกอย่างแยกรายรับรายจ่ายของท่านไปต่างหากท่านไม่เคยรายงานรายรับเท่าไหร่การ
ก าหนดการเก็บมิตเตอร์สมเหตุสมผลหรือไม่ อบต.ไม่เคยเห็นบัญชีว่าเกินความสามารถ
ยังงัยเราจะเข้าไปล่ าเส้นเรื่องของการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บในการเก็บกิจการ
ประปาในหมู่บ้านไม่ได้ แต่เราจะเห็นเสียงสะท้อนมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น เกินขีด
ความสามารถที่ทางหมู่บ้านบริหารอยู่ พอถามหาเรื่องบัญชีหลักเกณฑ์การเก็บก็ไม่มีอัน
นี้ก็เข้าร่วมกันอยู่ว่ากิจการประปาเป็นเรื่องของหมู่บ้านกฎหมายไม่ได้เอ้ือให้เราเข้าไปยุ่ง
ย าม เรื่ อ งกิ จ การป ระปาหมู่ บ้ าน เลยจ ะมี ระ เบี ยบ โดยตรงอยู่ เล ยครับ ของ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ของกิจการประปาหมู่บ้าน ได้ไร่เรียงให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจก็
จะเป็นไปตามนี้ ขอน าเรียนท่านประธานสภาเพียงเท่านี้ครับ 

นายเอกภพ  ธรรมคุณ   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  เรื่องประชาคมแต่ก่อนเคยส่งมาแล้วคน

หนึ่งได้ยินว่าไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านส่งประชาคม คนที่ผมส่งมาคือคนที่ท างานได้ ดูงาน
เป็นถึงกล้าส่งมาท างานแทนแต่จริงๆแล้วอยากเสนอสมาชิกหมู่บ้านละคน ดูงานด้วย 
ตรวจงานด้วย เต็มใจที่จะท างานทุกอย่างไม่เหนื่อยครับกระผมอยากให้ท่านนายกออก
ค าสั่งตรวจงานโครงการหมู่บ้านของตนเองครับแต่เป็นไปได้ไหม ถ้าเกิดประชาคม
ผู้ใหญ่บ้านเอารายชื่อมาเกิดเขาเอาคนที่ไม่เป็นงานเอาญาติมาไม่เป็นงานจะเกิดปัญหา
ผมเป็นสมาชิกเจ้าของโครงการก็ต้องอยากจะรับรู้ด้วยว่าโครงการนี้มันดีหมั้ย ผู้รับท าดี
หรือเปล่า 

  เรื่องถนนลูกรังลงหินคลุกถนนหอประปาแยกบุ่งคล้าฝนตกเมื่อคืนพังไปแล้ว
ครับแต่ผมเคยแจ้งช่างแล้วช่างให้ผู้รับเหมามาเทให้ใหม่แต่มันเกรตไม่ได้เลยแต่มันเกรต
ไม่ได้มันเหมือนรถไถไม่เหมือนรถเกรตมันไม่ใช้ความผิดของเรามันเป็นความผิดของ
ผู้รับเหมาควรท าให้ดีแต่ตอนนี้มันขาดไม่ครึ่งหนึ่งแล้วครับ 

นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ปัญหาโครงการลงหินคลุกมีปัญหาที่ผู้รับเหมาที่ผมได้ลงไปตรวจสอบที่จริงแล้ว

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านมีสิทธิที่จะลงไปตรวจสอบแต่เราลงไปเขาไม่รู้จักเราว่า
เราเป็นสมาชิกบอกผู้รับเหมาถึงรู้จักเรา ที่จริงให้ผู้รับเหมาติดต่อเราโดยตรงเพ่ือจะไปดู
ด้วยกันให้คณะผู้บริหารได้มอบอ านาจให้ทางสมาชิกเพ่ือที่จะได้มีอ านาจหน้าที่ลงไป
ตรวจสอบเพราะสมาชิกแต่ละชุมชนรู้ดีเพราะเป็นคนอยู่ในพื้นที่นั้นสมาชิกทุกท่านใน ณ 
ที่นี้ก็อยากให้มีบทบาทร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างทุกหน่วยงานโครงการลงหินคลุกที่ผมลง
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ไปดูมันไม่ได้มาตรฐานฝากไว้ผอ.กองช่างได้ตรวจสอบโครงการก่อนจะเซ็นรับแต่ละ
โครงการ 

นายณัฎฐชัย   เจริญชัย 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13   โครงการหินคลุกจากสามแยกหน้าบ้านนายทองพูนไปที่ป่าช้า ม.8 ยังไม่

ด าเนินการเลยครับได้ผู้รับเหมาแล้วหรือยังครับขอความชี้แจงขอด้วยครับผมก็โกหก
ประชาชนไว้  เหมือนกันผมอยากทราบว่าด าเนินการหรือยัง 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม    เราไปดูในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่เราได้อนุมัติเพราะงบประมาณเรามี

จ ากัดเดี๋ยวเราลงไปดูด้วยกันว่าเส้นทางเส้นไหนที่ประชาชนเดือนร้อนในการท างานก็ต้อง
อาศัยกรอบตามแผนตามที่ทางสภาได้อนุมัติผมขอพูดถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิก
สภาที่จริงท่านเป็นตัวท่านแทนของประชาชนมีประชามติมาเรียบร้อยท่านมีอ านาจ
ตรวจสอบได้ขอให้เจ้าหน้าที่ท าป้ายแขวนคอให้สมาชิกนะครับ 

นางอุลัย  สีเทา   
รองประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  การที่ช่างลงพ้ืนที่เราไม่รู้ว่าวันนี้จะลงตอนไหนขาดการประสานสมาชิกก็ไม่รู้ว่าจะ

ตอนไหนถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เบอร์โทรสมาชิกกับผู้รับเหมากับช่างคนขับรถ 
นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม   การลงพ้ืนที ่ทีจ่ริงผมก็ย้ ากับทางช่างว่าให้ทางสมาชิกให้มาดูด้วยลงถนนเส้นไหนก็

ให้มีดูด้วยเพ่ืออ านวยความสะดวกชาวนาที่อยู่ใกล้เคียงเขาเห็นผลกระทบมีเขาจะได้
ขอให้ช่วยแม้กระทั้งโครงการทางจังหวัดผมก็ให้ทางท่านเลขาไปดูด้วยเพ่ืออ านวยความ
สะดวกไม่ใช้นายกไม่เน้นเรื่องนี้นะครับเพราะนายกเป็นสมาชิกมาก่อนฝากเจ้าหน้าที่
งบประมาณท าป้ายให้สมาชิกเวลาลงพ้ืนที่ครับการท างานช่วงนี้ล าบากเพราะเข้าช่วง
หน้าฝนคงจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตามที่เราคาดหวังบางที่ลดเกรตก็เกรตไม่ได้ช่างก็มี
เหตุผลก็ต้องชะลอไว้เขามีสัญญางานเขาต้องมาท าอยู่แล้วมาแก้ไขอยู่แล้วในสิ่งที่เขา
รับปากไว้สัญญางานเขาเงินค้ าประกันสัญญาเขาปัญหาพ่ีน้องประชาชน เป็นความ
เร่งด่วนคนที่ตรวจเขาไม่ได้มานั่งจับผิดเขาก็ดูวัตถุประสงค์อันที่ผิดเราก็จะพูดที่จะแก้ไข
ได้เพราะเป็นปัญหาจริงๆอันนี้ก็น าเรียนให้เข้าใจ  

นายอ านาจ สามหาดไทย   
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 

13 ตามที่กระผมดูรายละเอียดเงินจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ 13 มีทั้งหมด 3 โครงการ    
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายประปาบ้านลาดกลางไปป่าช้าบ้าน
ห้วยหามต่างซึ้งต้องอธิบายสมาชิกทุกท่านโครงการหินคลุกทุกเส้นทุกสายได้ผู้รับจ้าง
แล้วและได้ด าเนินการไปทั้งหมดแล้วไม่ได้มีตกค้างครับท่านต้องตรวจสอบว่าตาม
รายละเอียดเอกสารถูกต้องหรือเปล่าก็คงจะเป็นความยาว 800 เมตร เราใช้
งบประมาณ 316,000 บาท  2.โครงการบ้านนายทองพูนเส้นถนนชนบท   3.ว่างท่อ
ระบายน้ า  

      ตามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ 7 หมู่ 6 โครงการว่างท่อระบายน้ าตามที่ท่านได้
สะท้อนขึ้นมาว่าในการท างานก่อสร้างในการท างานก่อสร้างร่องระบายน้ าไม่ได้ระดับ
ความสูงต่ ามันจะท าให้น้ าไม่ไหลเมื่อวานนี้กระผมกับ ผอ.กองช่างก็ได้ลงไปดูอีกรอบหนึ่ง
ก็หาวิธีการที่จะแก้ไขก็ต้องเข้าใจระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรน้ าเดินสายเดียวผ่าน
เส้นทางหมู่บ้านแล้วไปตกอยู่ที่เดียวแล้วโครงการที่ท าก่อนมันก็ไม่สามารถระบายน้ าลง
ได้เมื่อก่อนเราวางแผนที่จะระบายสองฝั่งอาจคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเขาไม่ให้ผ่านลง
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บ่อฝั่งเขาและได้ปิดท่อไว้น้ าก็เลยไหลออกทางเดี๋ยวก็เลยมีปัญหาเรื่องน้ าไหล ส่วน
ก าแพงที่จะล้มก็พยายามช่วยหาเสามาค้ าให้ก็จะด าเนินการให้ในส่วนกับผู้รับจ้าง
พยายามเข้าไปปรับแก้ครับ  

      ตามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ 1 ก็ได้คุยกันเบื้องต้นไปแล้วเป็นปัญหาจริงๆครับใน
เรื่องของการท างานซึ่งต้องอธิบายว่ามันมีอยู่ 2 อย่าง 1.เรื่องของสถานที่ ที่ผู้รับเหมา
เข้าไปท างาน 2.เป็นเรื่องของผีมือของผู้รับเหมาเองการท างานยังไม่เป็นมืออาชีพพ้ืนที่
เข้าไปแคบและก็ล าบากสภาพถนนก็ไม่ค่อยดีก็ได้แจ้งกับผู้รับเหมาไว้เบื้องต้นแล้วว่าหาก
ทางชุมชนได้สะท้อนท่านสมาชิกได้เข้ามาหาก็แจ้งผู้รับเหมาไปแล้วฝนตกพอดีถ้าเราเอา
รถเกรตเข้าไปปรับอีกก็คงจะล าบากแก้ไขไม่ได้เลยถ้าเอารถหนักไปเหยียบหรือแม้กระ
ทั้งจะเอาหินคลุกไปลงรถน้ าหนักต่อคันต่อพ่วงน้ าหนักเกือบ 20 ตันที่เข้าไปในพ้ืนที่ก็คง
ไม่ได้ในช่วงนี้ครับคงจะเป็นปัญหากับผู้ตรวจรับกับผู้รับจ้างก่อนที่จะตรวจรับให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขก่อนหรือไม่ทางคณะผู้บริหารก็จะพิจาณาครับ  

      ตามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ 2 ได้เขียนค าร้องเรื่องของร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน
ท่านอยากให้เข้าไปด าเนินการหรือร่องระบายภายในหมู่บ้านซึ่งทางกองช่างก็ได้รับ
หนังสือและได้ลงพ้ืนที่จะประสานกับทางสมาชิกและผู้น าชุมชนด้วยในวันที่เราลงพ้ืน
ที่ว่าอบต.จะได้ช่วยในรูปแบบไหนชุมชนมีส่วนร่วมในการรื้อท่อหรือท าความสะอาดทาง
กองช่างได้รับเรื่องไว้แล้วครับ  

      ตามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ 3 ได้เขียนค าร้องเรื่องของท่อน้ าข้างถนนแตกเป็น
ระยะเวลาที่นานแล้วจะด าเนินการลงพ้ืนที่กับ ผอ.กองช่างเข้าไปส ารวจว่าจะแก้ไขแบบ
ไหนก็มีเรื่องที่จะให้ท่านสมาชิกทราบเพียงแค่นี้ครับ 

นายชัยชนะ ชะนะบุตร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่านคือผมอยากได้รายชื่อผู้ตรวจรับงานว่ามี  

ไครบ้างว่าผ่านไม่ผ่านสมาชิกทุกท่านมีสิทธิแค่ไปดูงานเท่านั้นไม่มีสิทธิอันอ่ืนไดผมอยาก
ได้รายชื่อกันคนโทรถามว่าตรวจรับงานแบบไหนจะได้บอกประชาชนถูกครับ 

นายสนอง  ปิ่นแคน 
ผู้อ านวยการกองช่าง    เรียนท่านประธานสภา กระผมกับท่านรองนายกได้เข้าไปส ารวจแล้วนะครับมี

บางส่วนต่ าบ้างสูงบ้างระยะทางยาวมากท าให้น้ าไหลช้าที่เราเพ่ิมเติมตามสามแยกน้ าก็
คงจะไหลสะดวกขึ้น ส่วนเรื่องระบบประปาทางกองช่างก็ได้ท าเรื่องโอนเพ่ิมเติม
งบประมาณ ส่วนถนนคือท าเป็นสายเดียวกันประปาไปป่าช้าเป็นถนนเส้นเดียวกันแล้ว
มาค านวณทางช่างไปวัตรที่ไหนคือเริ่มที่นั้นก็จะมีกล้องวัตรระดับครับ   

นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่..ถ้าไม่มี..สุดท้ายก็ขอขอบคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายสามิตร  ทิพย์เนตร ท า
หน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าท าผิดพลาดประการใดก็ขอ
ประทานอภัย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 
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ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

         ลงชื่อ                                     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางสาวนุงนุช  ค าแหล้) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 
 

           ลงชื่อ                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสามิตร  ทิพย์เนตร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2565 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................................... 
(นายสุจริต  ผาเนตร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................................... 
(นายชัยชนะ ชะนะบุตร) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

          (ลงชื่อ).......................................................................... 
(นายน าโชค  ศรีจันทเนตร) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


